



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ขอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๘ เมษายน
๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัคร
ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๙๔๐๔

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้สมัคร

จำนวน ๒ ราย

๑. นายศัศวิต ไพรพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒. นายโชคชัย มงคลสินธุ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๑๖๐

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กาฬสินธุ์ มีผู้สมัครจำนวน ๑ ราย คือ

นายสงกรานต์ นะรินยา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคือกพิท สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อความ
ที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์
ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล